

นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท ศรีชัยศรีไทย จำกัด (มหาชน)

(SST - Privacy Protection Policy)

บริษัท ศรีชัยศรีไทย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนม (Domain name: DN) SubsriThai.co.th และ SubsriThai.app หรือใช้บริการอื่นใด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ ในการให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามภารกิจของบริษัทฯ ได้แก่ การให้บริการผ่านระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ของบริษัทฯ และ/หรือ ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ที่ได้รับจากการให้บริการของบริษัทฯ ผ่านรูปแบบของการกรอกข้อความทางกระดาษแล้วนำมาแปลงข้อความเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือจัดเก็บโดยวิธีอื่นใดก็ตาม

ดังนั้นฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy) ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมถึงวิธีการเก็บรวบรวม การใช้งาน การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการ และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จึงขอประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างจำกัด

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัท ศรีชัยศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะใช้วิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้บริการโดยตรงเท่าที่จำเป็นแก่การให้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและตามที่กฎหมายในเรื่องดังกล่าวกำหนดเท่านั้น โดยจะขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด และ/หรือ ในกรณีตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

(2) คุณภาพของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ศรีชัยศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะรวบรวมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเป็นไปตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งทางบริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

(3) การระบุนิติบุคคลในการเก็บรวบรวม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ บริษัท ศรีชัยศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ เพื่อขอความยินยอมจากผู้ใช้บริการก่อนการเข้าใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในรูปแบบของนโยบายและแนวปฏิบัติฉบับนี้ หรือขณะใช้บริการของบริษัทฯ ถึง วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ข้อมูลที่จะทำการเก็บรวบรวม ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการเก็บรวบรวม วิธีการใช้ หรือวิธีการเปิดเผยข้อมูลและสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล



ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ และขอความยินยอมล่วงหน้า โดยการทำเป็นหนังสือหรือกระทำโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติแต่อย่างใด เว้นแต่ โดยสภาพในบางกรณีที่บริษัทฯ เห็นชอบและให้ความยินยอมโดยสามารถแสดงเป็นหนังสือ หรือโดยผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติได้

(4) ข้อจำกัดในการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

บริษัท ศรีสวัสดิการ จำกัด (มหาชน) จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการจัดเก็บ และ/หรือ รวบรวมไว้ เว้น แต่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการตามข้อยกเว้น หรือในกรณีที่กฎหมายได้กำหนดไว้ หรือเป็นการเปิดเผยแก่ หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายหรือตามคำสั่งศาล

กรณีที่ บริษัท ศรีสวัสดิการ จำกัด (มหาชน) มีการว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อดำเนินการซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลของ ผู้ใช้บริการ ในสัญญาจ้างจะมีการกำหนดให้ผู้รับจ้างเก็บรักษาความลับและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยห้ามผู้ รับจ้างนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมตามที่บริษัทฯ มอบหมายให้ดำเนินการ

(5) การรักษาความปลอดภัย

บริษัท ศรีสวัสดิการ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล การทำลายข้อมูล การใช้ข้อมูล การ ดัดแปลงข้อมูล การแก้ไขข้อมูล หรือการเปิดเผยข้อมูลที่กระทำโดยมิชอบ ด้วยระบบรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และสอดคล้องตามประกาศของบริษัทฯ เรื่อง แนวนโยบายและแนวปฏิบัติใน การรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของบริษัท ศรีสวัสดิการ จำกัด (มหาชน)

(6) การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการด้านแนวปฏิบัติและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

บริษัท ศรีสวัสดิการ จำกัด (มหาชน) มีการเปิดเผยแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางเว็บไซต์ www.subsriThai.co.th ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความมีอยู่ของข้อมูล วัตถุประสงค์ ของการนำข้อมูลไปใช้ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ ได้ที่บริษัท ศรีสวัสดิการ จำกัด (มหาชน) (ควรระบุช่องทางการติดต่อไว้หรือไม่?)

(7) การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูล

บริษัท ศรีสวัสดิการ จำกัด (มหาชน) จะเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับคำร้องขอจาก เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย โดยให้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละเรื่องนั้นๆ

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูล ผู้สืบสิทธิ์ ทายาท ผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้พิทักษ์ตามกฎหมาย มีการคัดค้านการ จัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใดๆ เช่น การแจ้งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ บริษัท ศรีสวัสดิการ จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการบันทึกคำคัดค้านดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานด้วยเสมอ ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจปฏิเสธสิทธิ์ตามวรรคสองไว้ตามกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวผู้ใช้บริการนั้นได้

(8) ความรับผิดชอบของบุคคลซึ่งทำหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ศรีชัยศรีไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

(9) การบันทึกผู้เข้าชมเว็บไซต์ (Log Files)

เว็บไซต์สำหรับให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท ศรีชัยศรีไทย จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกระบบ ในการใช้บริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ (Log Files) ของผู้ใช้บริการแบบอัตโนมัติ เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาการใช้งาน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้งาน นอกเหนือจากจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดไว้ หรือตามคำสั่งศาลเท่านั้น

(10) การรวบรวม การจัดเก็บ การนำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ศรีชัยศรีไทย จำกัด (มหาชน) ได้รวบรวม จัดเก็บ นำไปใช้ และเปิดเผยนั้น เป็นการดำเนินงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการให้บริการข้อมูลให้ผู้ใช้บริการได้ทราบก่อนใช้บริการ โดยบริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลไปดำเนินการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้

(11) การพิจารณาและทบทวน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ศรีชัยศรีไทย จำกัด (มหาชน) จะพิจารณาทบทวนปรับปรุงแนวนโยบาย และแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความทันสมัยและเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุคสมัย

ประกาศใช้ ณ วันที่ 25 มกราคม 2562